



ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)

.....
ด้วยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการ รายงานผลการดำเนินการแผนส่งเสริมวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานด้านการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนส่งเสริมวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) รายละเอียดตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายเสวก ภมร)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่



รายงานผลการดำเนินการแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม

และการป้องกันการทุจริต

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

รอบที่ ๒

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลเมืองใหม่

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลเมืองใหม่

คำนำ

รายงานผลการดำเนินการมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบทของการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รอบที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและคุณภาพการทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ ความสำคัญกับมาตรการเชิงบวกในการป้องกันปัญหาการกระทำผิดวินัยประมวลจริยธรรมจรรยาข้าราชการ การทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความ สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและให้เป็นปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผน ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางหลักในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อันจะ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ รวมทั้งการมี ส่วนร่วมในความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่ได้ กำหนดไว้อีกด้วย

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงานผลการดำเนินการแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ
๑. ปณิธานสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ๑.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริม การเรียนรู้ และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการ ปฏิบัติราชการ	๑.๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น ด้านการเสริมสร้างการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในองค์กร	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	๒๐,๑๗๔	สำนักปลัด
	๑.๑.๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลเหมือง ใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานงาน	-	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
	๑.๑.๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนา และเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ	ดำเนินการแล้ว เข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ได้แก่ ๑) ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ๒) ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โครงการวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ ๑) กิจกรรมวันสงกรานต์ ๒) กิจกรรมวันวิสาขบูชา ๓) วันเข้าพรรษา	ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
<p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๒.๑ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/ กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น</p>	<p>กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมอบ ประกาศเกียรติคุณเชิงรุกเกียรติแก่ พนักงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>๒. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปราม การทุจริต</p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อ ป้องกันการทุจริต และประพาศติมิชอบของ ข้าราชการ</p>	<p>๒.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติตาม หลักคุณธรรมจริยธรรม</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>๑) หนังสือราชการแจ้งให้ทุกส่วน ราชการ</p> <p>๒) เว็บไซต์เทศบาล</p>	<p>ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>กองวิชาการและ แผนงาน</p>
<p>๒.๒ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ สะดวกหลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>๒.๒.๑ ดำเนินการจัดทำช่องทาง การ ร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง ช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>๑) เว็บไซต์เทศบาล</p> <p>๒) หนังสือราชการ</p> <p>๓) หอกระจายข่าว</p> <p>๔) บอร์ดประชาสัมพันธ์</p>	<p>ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
<p>๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน ต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>๓.๑.๑ มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุกเดือน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว โดยการจัดประชุมประจำเดือนพนักงานงาน</p>	<p>ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>สำนักปลัด</p>
	<p>๓.๑.๒ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อ ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร</p>	<p>รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑</p>	<p>ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>
	<p>๓.๑.๓ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>กองวิชาการและแผนงาน</p>